

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON
Lần 2 tháng 1 năm 2024

Xin chào tất cả các bạn! Đây là chương trình phát thanh Măng non của Liên đội trường Tiểu học Tân Dân. Trong buổi phát thanh này, chúng tôi xin gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe, vui vẻ, chúc các bạn có nhiều năng lượng để học tập thật tốt.

Sau đây Phương Linh và các bạn hãy điểm qua một số hoạt động chúng ta vừa làm trong tuần qua nhé. Trong tuần vừa rồi mình thấy các bạn học sinh đều rất có ý thức trong việc chấp hành mọi hoạt động nề nếp của nhà trường và liên đội đề ra từ đầu năm học. Các nề nếp như xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục giữa giờ, hát đầu giờ giữa giờ....đều được các lớp thực hiện khá nghiêm túc. Bên cạnh đó vẫn có các lớp vi phạm nội qui như đi học muộn, khi xếp hàng tập thể dục còn xuống muộn, nô nghịch trong hàng làm mất trật tự của cả trường. Đặc biệt hơn nữa, các bạn còn ăn quà vặt trong giờ ra chơi, lại còn vứt rác bừa bãi không đúng quy định. Mình thiết nghĩ những bạn nào chưa ngoan hãy cố gắng hơn nữa trong việc tu dưỡng đạo đức góp phần ổn định nề nếp học đường nhé!

Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện:

“Giản dị và tiết kiệm”

Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch, kể lại rằng: Khi làm việc ở Văn phòng, đôi khi bà còn đảm nhận việc khâu, vá quần áo, chăn, màn, áo gối cho Bác. Công việc này giúp bà có điều kiện được gần Bác và học tập được rất nhiều, nhất là đức tính giản dị, tiết kiệm. Áo Bác rách, có khi vá đi vá lại, Bác mới cho thay. Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Người thường được chú Cần (người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà rung rung nước mắt. Bà nói với chú Cần thay áo gối khác cho Bác dùng nhưng Bác chưa đồng ý. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá

Những năm tháng giúp việc ở Văn phòng của Bác, tôi (Nguyễn Thị Liên- TNTTP) có những kỷ niệm không bao giờ quên.

Bà kể rằng: Ở Việt Bắc, có một buổi Bác đi công tác về muộn, về qua Văn phòng, Bác nghỉ lại một lát vì mệt. Anh Hoàng Hữu Kháng, bảo vệ của Bác nói với bà:

- Bác mệt không ăn được cơm. Cô nấu cho Bác bát cháo Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền dậy bảo:

- Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm được gạo, khỏi bỏ phí cơm thừa.

Câu chuyện bà kể khiến mọi người đều xúc động và thương Bác quá chừng. Bác thật giản dị và tiết kiệm, chất chiu như người cha lo cho một gia đình lớn, như cảnh nhà đông con mà còn túng thiếu.

Chiếc áo gối vá, bát cháo nấu bằng cơm nguội của vị Chủ tịch Nước có tác động lớn đến suy nghĩ của mỗi con người. Nhất là hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang mở cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

Chí Minh”. Những câu chuyện nhỏ trên đây chính là một trong những nét đẹp về đạo đức Bác Hồ để chúng mình cùng nhau học tập tính giản dị và tiết kiệm của Bác các bạn nhé.

Chương trình phát thanh măng non của Liên đội Trường Tân Dân đến đây là kết thúc. Măng non xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

TM. LIÊN ĐỘI
TỔNG PHỤ TRÁCH

Lương Thị Thảo